

Món Quà Giáng Sinh 2013

Năm nay, tôi nhận được một món quà rất đặc biệt cho ngày lễ Giáng Sinh một buổi họp mặt ấm cúng, vui vẻ và một chậu Masdevallia.

Mấy ngày trước đây, bà Nancy Benay, Hội Trưởng hội Newport Harbor Orchid Society gửi điện thư mời tôi tới dự tiệc Giáng Sinh 2013. Trong thư bà còn nói tôi sẽ là khách mời danh dự và sẽ nhờ anh Bùi Mạnh Hà đến đón tôi đi.

Không thể phụ lòng tốt của bà và chính tôi cũng muốn đến hội này để gặp mặt những người bạn cũ, ngày xưa đã cùng nhau giúp cho tổ chức Fascination of International Orchid Show ở South Coast Plaza được xếp vào những cuộc Triển lãm hoa lan hàng đầu tại Hoa Kỳ.

Newport Harbor Orchid Society là một hội nổi tiếng là giàu có, phần lớn các hội viên là Bác sĩ, Luật sư, Kỹ sư, triệu phú và có nhiều hội viên từ xa đến như San Diego, San Clemente, Laguna, Long Beach v.v... Bước vào phòng họp, đã thấy ngay những bộ mặt quen thuộc như: Helen Tangcay một hội viên gốc Mỹ trong hội Hoa Lan VN hoàn toàn nói tiếng Việt, Norito Hasegawa chủ nhân vườn lan Paphanatic, Merle Robboy, Lilian Wyne, Guy Gottschalk, Frank Hara v.v... Trong hội trường còn có nhiều khuôn mặt quen thuộc khác, nhưng đã 18-20 năm trôi qua nên tôi không sao còn nhớ được tên, nhưng còn tuổi, ít ra họ cũng phải ngoài 90 mà vẫn còn trung kiên với hội.



Hội cũng không thiếu gì những gương mặt trẻ tuổi, năng động với nụ cười rạng rỡ, nét mặt vui tươi làm cho không khí thêm phần ấm cúng và thân mật.



Tuy nhiên hội đã vắng bóng một vài khuôn mặt xưa cũ, hỏi ra họ đã xa lánh cõi trần, hay quá già yếu không còn đủ sức tới hội được nữa. Tôi không khỏi bùi ngùi nhớ đến vợ chồng ông bạn già Bill & Joan Austin, người đã đưa tôi đến hội hoa lan này lần đầu vào năm 1993.

Trong phòng có khoảng 50 người mà những món ăn khai vị và bánh ngọt quá nhiều xếp đầy trên 4 chiếc bàn dài. Ngay giữa phòng 2 chiếc bàn khác có khoảng 30 cây lan do các hội viên mang đến để trao đổi với nhau. Sát góc tường là 3 chiếc bàn khác, đầy những cây lan để làm quà tặng cho các hội viên hiện diện. Sau khi nếm thử vài món khai vị, tôi đi vòng quanh nói chuyện với vài người bạn cũ bắt đầu từ Jan Hennessy người đã cùng Bill Austin và Marilyn Hetteck học vẽ với tôi ở Orange County Orchid Society, Peter Lin và những bà gốc Trung Hoa, Thái Lan, Phi mà tôi không sao có thể nhớ nổi tên của họ.



Sau lời cảm ơn những người đã giúp cho buổi tiệc đêm nay, bà Nancy dài giọng giới thiệu tôi với mọi người trong hội kể từ khi chúng tôi cùng cộng tác với tổ chức Fascination of International Orchid Show cho tới việc hợp tác giữa Hội Newport Harbor với Hội Hoa Lan VN trong những năm vừa qua tại Westminster Mall.

Lên tiếng chào hỏi mọi người và cảm ơn lời mời cũng như lời giới thiệu, tôi tặng bà bức tranh cây lan tôi vừa mới vẽ: *Vietorchis furcata*, một cây lan không lá, không chất lục diệp tố và cũng không có cành, có rễ, một cây lan đặc hữu của VN vừa mới được các khoa học gia Nga tìm thấy tại Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, Krông Bông, Đắk Lắk. (Xin xem chi tiết trong bài [“*Vietorchis furcata*”](#).)



Tiếp theo đó, tôi theo chân các hội viên khác tới lấy thức ăn bày trên 3 chiếc bàn. Các món ăn này gồm khoai tây, mì ống và các món rau củ được các hội viên nấu ở nhà và mang tới hội theo kiểu Pot luck và món ăn chính gồm thịt bò, gà tây, đùi heo ướp khói do Hội đài thọ. Phải công nhận tinh thần đóng góp cho việc chung của các hội viên rất cao. Họ chẳng quản ngại, cất công nấu nướng và mang tới để chia sẻ với bạn bè theo truyền thống mở rộng tấm lòng, chia cơm nhường áo của đa số người Hoa Kỳ.



Tiệc gần tàn, một hội viên đứng lên điều khiển việc trao đổi các cây lan. Đây là một sinh hoạt tự nguyện vui vẻ, bắt đầu bằng cách bốc thăm gọi tên một người. Người này có quyền chọn bất cứ một cây lan nào trên bàn và người chủ cây lan đó sẽ lên chọn cây lan khác và cứ thế tiếp diễn.

Tới phần chọn cây do hội tặng bằng cách rút số và cũng theo quy luật ai lên trước chọn trước, tôi may mắn được gọi lên vào khoảng mười người đầu tiên. Không cần đắn đo, suy nghĩ tôi chọn



ngay một chậu *Masdevallia* lá xanh um lớn nhất. Mang về nhà lấy thước đo, cây lan này đường kính tới 20” (60 phân), mà chiếc chậu chỉ có 3” (7.5 phân) có lẽ chủ nhân nó đã nuôi tối thiểu cũng phải tới 4-5 năm, cho nên chậu cây đã có khoảng trên 100 lá. Cây lan này mang tên: *Masdevallia Prince Charming*. Mùa Xuân vừa qua, vườn lan Santa Barbara đã bán ra một khóm nhỏ chỉ có 4-5 lá với giá \$7. Trên Internet có hình cây lan tương tự đã ra những bông hoa đỏ cam tuyệt đẹp, hy vọng cây lan trúng thưởng kỳ này cũng cho tôi những bông hoa tương tự.



Bùi Xuân Đáng



Southlandnursery.com

Tim hiểu thêm, được biết cây *Masdevallia Prince Charming* được Rod McLellan (một vườn lan danh tiếng kỳ cựu của vùng San Francisco đã đóng cửa từ lâu) lai giống lần đầu vào năm 1979 giữa cây *Masd. veitchiana* x *Masd. angulata*. Vì dễ trồng, hoa nhiều, to và đẹp mà lại lâu tàn, nên cây này đã được Bartley Schwartz, Highland Tropicals ở Half Moon Bay, California, cấy mô ra hàng loạt. Lan có thể trồng trong nhiệt độ từ lạnh cho đến nóng, với độ ẩm 60-80%, nhưng phải tưới với nước lọc và không bao giờ được để khô rễ...



Masd. veitchiana
Slippertalk.com



Masd. angulata
Orchidphotos.org

Viết vài dòng để cảm ơn lòng hiếu khách của Nancy Benay, những tấm ảnh đẹp và sinh động của Tina Coombe, hảo ý của anh Bùi Mạnh Hà và giỏ lan hài đẹp để mà anh vừa trao đổi được.

Còn các bạn, không biết bạn sẽ nhận được món quà gì trong ngày lễ lớn này? Đối với tôi khung cảnh ấm cúng và vui vẻ của ngày họp mặt Giáng Sinh tại Hội Newport Harbor và cây Masdevallia Prince Charming sẽ là món quà tôi sẽ giữ mãi mãi trong lòng, bởi vì theo tôi trên cõi đời này không gì quý báu bằng tình người và những bông hoa đẹp.

Vậy xin gửi bài viết này tới các bạn, coi như món quà nho nhỏ để chia sẻ niềm vui.

Mùa Giáng Sinh 2013